

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH Thành phố Lai Châu, ngày tháng 11 năm 2023

V/v triển khai thực hiện Công điện
số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023
của Thủ tướng Chính Phủ

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. (Có văn bản kèm theo)

Thực hiện Công văn số 4207/UBND-KTN ngày 02/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3767/UBND-KTN ngày 03/10/2023 về việc phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế.

Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác cung cấp thông tin về dự án, nhà thầu, kế hoạch giải ngân, tiến độ giải ngân; thực hiện phối hợp thu hồi tiền thuế nợ đối với các nhà thầu nợ thuế theo đề nghị của cơ quan thuế; không cho các nhà thầu nợ tiền thuế tham gia đấu thầu các dự án vốn ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần đảm bảo cân đối thu Ngân sách địa phương.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hằng năm, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; theo dõi, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác của địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp Chi cục thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ thu ngân sách theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1298/UBND-TCKH ngày 23/5/2023 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023; đồng thời theo dõi chặt chẽ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để tham mưu các giải pháp điều hành, phấn đấu đạt dự toán thu ngân sách theo dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan chức năng

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý tài chính - ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách nhà nước; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu tại Công văn số 2157/UBND-TCKH ngày 03/8/2023 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách nhà nước.

3. Chi cục thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tích cực, hiệu quả tăng thu; các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, thu dịch vụ ăn uống, ...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là trong thu thuế từ các dịch vụ du lịch, ăn uống, giải trí.

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, nhất là đối với những khoản thu liên quan đến đất đai...; phấn đấu giảm nợ đọng thuế.

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế; đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế.

Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước, thực hiện nộp ngay số tiền thu hồi nợ ngân sách theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu và đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND thành phố (B/c);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Hữu Cam